
ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ 

งำนแปลข่ำวรอบโลก 
ประเทศ ญี่ปุ่น หมวด การเมือง 
ข่ำวประจ ำวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ 
หัวข้อข่ำว   คณะกรรมการโอลิมปิกและพาราลิมปิกแสดงความคิดเห็นว่าธงอาทิตย์อุทัยไม่ได้เป็นปัญหา

ทางการเมือง 

ประเด็นเกี่ยวกับธงอาทิตย์อุทัย ที่เกาหลีใต้ได้ยื่นเรื่องขอให้ห้ามน าธงดังกล่าวเข้าสู่สถานที่
จัดการแข่งขันต่อ IOC หรือคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศและ IPC หรือคณะกรรมการพาราลิมปิก
สากลนั้น คณะกรรมการจัดงานโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิกกล่าวว่าเนื่องจากในประเทศญี่ปุ่นมีการใช้ธง
ดังกล่าวส าหรับการอวยพรหรือเพ่ือให้ก าลังใจกันอย่างกว้างขวาง การใช้ธงดังกล่าวไม่ใช่ปัญหาทางการเมือง จึง
มีความคิดเห็นว่าไม่ควรมีการห้ามใช้ธง 

ข้อมูลปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
ของเกาหลีใตไ้ด้ส่งจดหมายขอให้มีการห้ามน าธงอาทิตย์อุทัยเข้าสู่สถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก 
ต่อคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศและคณะกรรมการพาราลิมปิกสากลใจความว่ามีสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์
ส่งผลกระทบทางจิตใจท าให้นึกถึงบาดแผลและความเจ็บปวดในประวัติศาสตร์ 

ตามที่มีการรายงานข่าวในเย็นวันที่  ๑๒ กันยายน นายนูโนมูระ ยูคิฮิโกะ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันของโตเกียวได้กล่าวว่าธงอาทิตย์อุทัยมีการใช้กันอย่างกว้างขวางในญี่ปุ่นส าหรับการ
อวยพรและให้ก าลังใจ การใช้ธงจึงไม่ใช่ปัญหาทางการเมืองแต่อย่างใด พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นว่าไม่ควร
คัดค้านหรือห้ามการใช้ธงดังกล่าว 

นอกจากนี้ นายนูโนมูระรองเลขาธิการฯได้กล่าวถึงประเด็นการออกแบบเหรียญรางวัลพาราลิมปิก
ที่ทางคณะกรรมการพาราลิมปิกเกาหลีใต้ร้องขอให้แก้ไขรูปแบบของเหรียญรางวัลที่คล้ายคลึงกับธงอาทิตย์อุทัยว่า 
เหรียญรางวัลดังกล่าวได้แรงบันดาลใจมาจากรูปพัด ไม่ใช่อย่างที่ทางฝั่งเกาหลีใต้ระบุ ทั้งนี้ยังคงยืนยันในความเห็น
ดังกล่าวในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการพาราลิมปิกเกาหลีใต้ในเย็นวันที่ ๑๒ กันยายน 
ที่มำของข่ำว : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190912/k10012079541000.html?utm_int=word

_contents_list-
items_010&word_result=%E6%97%A5%E9%9F%93%E9%96%A2%E4%BF%82 

วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ : ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ 
  
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร / หลักวิชำกำร : 
๑. คัดเลือกข่าวที่น่าสนใจและทันสมัยจากแหล่งขา่วที่น่าเช่ือถือได้ของญี่ปุ่น อย่าง www3.nhk.or.jp 
๒. ค้นหาข้อมูลพื้นฐานและข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องที่จะแปลจากแหล่งข้อมูลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยการค้นหาจาก

ระบบสบืค้นอิเล็กทรอนิกส์ และจ ากัดการค้นหาเฉพาะเว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .go.th, .org เป็นต้น 
๓.  แปลข่าวจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย โดยใช้เครื่องมือช่วยแปล เช่น พจนานุกรมทั้งแบบเล่ม และแบบออนไลน์ คลังค าศัพท์

ของส านักภาษาต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิเทศสัมพันธ์ในกลุ่มงานเดียวกันเฉพาะจุดที่ยากต่อการแปล  
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ผู้ปฏิบัติงำน นางสาวกษมน ฉัตรธรรมพร นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ 
กลุ่มงำน ภาษาญี่ปุ่นและเกาหล ี ล ำดับที่/ปีงบฯ ๕/๖๒ 
ผู้ทำน นายตรรกวิทย์ มิ่งขวัญ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ กลุ่มภาษาญี่ปุ่นและเกาหล ี
ผู้ตรวจ นางสาวกฤษณี  มาศรจีันทร ์ ผู้อ านวยการส านักภาษาต่างประเทศ 

 



「旭日旗は政治的問題でない」東京五輪・パラ組織委が見解 

2019年 9月 12日 22時 18分 

「旭日旗」（きょくじつき）と呼ばれる旗をめぐり、韓国がＩＯＣ＝国際オリンピック委員

会とＩＰＣ＝国際パラリンピック委員会に競技会場に持ち込むことを禁止するよう求めたこ

とについて、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会は「国内では応援やお祝いなど

で幅広く使われているので、旗を使用することは政治的な問題ではない」と述べ、持ち込み

を禁止することは想定していないとする見解を示しました。 

韓国の文化体育観光省などは 11日、ＩＯＣとＩＰＣにそれぞれオリンピックやパラリンピ

ックの競技会場に「旭日旗」を持ち込むことについて、「歴史的な傷や苦痛を想起させる政

治的な象徴物である」などとして、禁止するよう求める書簡を送っていたことが明らかにな

りました。 

東京大会の組織委員会の布村幸彦副事務総長は 12日夕方、報道陣の取材に応じ、「旭日旗

は、日本国内では応援やお祝いなどで幅広く使われているので、使用することは政治的な問

題ではない」と述べ、持ち込みを禁止することは想定していないとする組織委員会の見解を

示しました。 

また、布村副事務総長は、東京パラリンピックのメダルのデザインをめぐり、韓国のパラリ

ンピック委員会が「旭日旗」に似ているとしてデザインの見直しを求めたことにも言及し、

「メダルは、扇をモチーフにデザインされていて、韓国側の指摘は全く当たっていない」と

述べ、12日午後に行われた韓国パラリンピック委員会との会談でも同様の見解を主張した

ことを明らかにしました。 

 

 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190912/k10012079541000.html?utm_int=word_contents_list-
items_010&word_result=%E6%97%A5%E9%9F%93%E9%96%A2%E4%BF%82 


